

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังข้อมูลศก.สหรัฐหนุนเฟดลดผ่อนคลายนโยบายการเงิน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลง หลังดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในเชิงบวก ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินลง

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.35 และแนวรับที่ 33.45

*ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ในวันพฤหัสบดี ขณะที่การเปิดเผยข้อมูล บ่งชี้ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานเดือนก.ย.ในวันนี้

*ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลงในเดือนส.ค. ขณะที่การส่งออกสินค้าและบริการ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปีครึ่ง และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลงเกินคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา

*ยอดสั่งซื้อสินค้าใหม่ของโรงงานสหรัฐ เพิ่มขึ้นในเดือนส.ค. และยอดสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐาน แข็งแกร่งกว่าที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งบ่งชี้ว่า การใช้จ่ายที่แข็งแกร่งของภาคธุรกิจ อาจช่วยชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์และเอร์มา

*ดอลลาร์ยังได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้น และดัชนีหุ้นสหรัฐที่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

*สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า บ่งชี้ในขณะนี้ว่า มีโอกาส 86% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้นจาก 78% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

*กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.ในวันนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์ คาดว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจอยู่ที่ 90,000 ตำแหน่ง ในเดือนก.ย. ลดลงจาก 156,000 ตำแหน่ง ในเดือนส.ค. และอัตราการว่างงานอาจทรงตัวที่ 4.4% ในเดือนก.ย.

*ยูโรอ่อนค่าลง หลังรายงานการประชุมของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนก่อน ยังบ่งชี้ถึงแนวโน้มนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนโยบายการเงิน

*ผู้กำหนดนโยบายของอีซีบีอภิปรายเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ในการขยายโครงการซื้อสินทรัพย์ ขณะที่บางรายเรียกร้องให้ปรับลดการซื้อสินทรัพย์

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 904.52 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิ
ตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 2.93 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคง
เหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 2.90 พันล้านบาท

*08.32 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.40/42 จาก 33.33 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.120/142 จาก 39.071 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.81/84 จาก 112.81 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1712/13 จาก 1.1710 เมื่อวาน

"ตัวเลขหลายๆ ตัวของสหรัฐออกมาดี ก็ช่วยหนุนดอลลาร์กลับขึ้นมา เพราะคนก็มอง
โยงไปถึงนโยบายเฟด ส่วนคืนนี้ก็รอดูตัวเลข non-farm (payrolls) ว่าจะออกมาอย่างไร" ดีลเลอร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้